

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฉลวย มีรอด	ประธานสภาฯ	ฉลวย มีรอด	
๒	นายประติ พิมสวัสดิ์	รองประธานฯ	ประติ พิมสวัสดิ์	
๓	นางมนสิชา อุไรวรรณ	ส.อบต. ม.๒	มนสิชา อุไรวรรณ	
๔	นายชัยมงคล มั่งคั่ง	ส.อบต. ม.๔	ชัยมงคล มั่งคั่ง	
๕	นายวินัย เดชเมือง	ส.อบต. ม.๕	วินัย เดชเมือง	
๖	นายประกิจ บุญมา	ส.อบต. ม.๖	ประกิจ บุญมา	
๗	นางพิภรณ์ คงเกตุ	ส.อบต. ม.๗	-	ลากิจ
๘	นายบุญทรง สุกันทา	เลขานุการสภาฯ	บุญทรง สุกันทา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมอาจ แก้วคุด	นายก อบต.ไผ่ล้อม	สมอาจ แก้วคุด	
๒	นางสาวพิชามณูชु อิ่มเอิบ	รอง นายก อบต.ไผ่ล้อม	พิชามณูชु อิ่มเอิบ	
๓	นางไพรินทร์ คงนุ่น	รอง นายก อบต.ไผ่ล้อม	ไพรินทร์ คงนุ่น	
๔	นางกาญจนา ไส้รังจพล	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	
๕	นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	
๖	นางสาวภริณ กมลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภริณ กมลพันธ์	
๗	นายบุญธรรม ชมโลก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔	บุญธรรม ชมโลก	
๘	นายประสิทธิ์ เฟื่องนุ่น	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	ประสิทธิ์ เฟื่องนุ่น	
๙	นายคเชนทร์ คงเกตุ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗	คเชนทร์ คงเกตุ	
๑๐	นายเมธาสิทธิ์ แสงเงิน	พนักงานจ้างทั่วไป	เมธาสิทธิ์ แสงเงิน	

เปิดประชุมเวลา

นายบุญทรง สุกันทา
(เลขานุการสภา)

๐๙.๐๐ น.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ยื่นขออนุมัติเปิดการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งอำเภอกลับแลได้มีประกาศอำเภอกลับแล ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้สมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา จดทะเบียนรูป บุษพาพระรัตนตรัย แล้วขอเชิญประธานสภาขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายฉลวย มีรอด
ประธานสภา

ดำเนินการจดทะเบียน รูป บุษพาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง ประธานสภา
เชิญทุกท่านนั่งครับ

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งมีวาระการประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านรับทราบแล้ว ในโอกาสนี้ กระผมขอเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายฉลวย มีรอด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ขอฝากสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ให้ศึกษา
ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่สภาท้องถิ่นของเราเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เลขานุการสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

นายฉลวย มีรอด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีเอกสารจำนวน ๑๑ หน้า ซึ่งได้เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นไว้ เพื่อกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้สมาชิกได้กรุณาตรวจสอบ ท่านใดประสงค์จะ
แก้ไขขอเชิญครับ พิจารณาไปตามลำดับ ที่ละหน้าจะครับ

มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม	ให้การรับรอง	จำนวน	๕	เสียง
	ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
	ลากิจ	จำนวน	๑	เสียง (นางพิภรณ์ คงเกต)
	งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

นายฉนวน มีรอด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๓.๑ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมอาจ แก้วคต
นายก อบต.ไผ่ล้อม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับสภาท้องถิ่นได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลง จึงไม่สามารถรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายในเดือนธันวาคมได้ เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ดังรายละเอียดเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว

นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์

นำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ (เอกสารหมายเลข ๑)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายฉนวน มีรอด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๔.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นายบุญทรง สุกันทา
(ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณจากเงินสะสม ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

นายสมอาจ แก้วคุด	รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขอให้หัวหน้าสำนักปลัด
นายก อบต.ไผ่ล้อม	ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้ที่ประชุมทราบ (เอกสาร หมายเลข ๒)
นายฉลวย มีรอด	มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับ
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)	การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลากิจ ๑ เสียง (นางพิภรณ์ คงเกต)
	งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายฉลวย มีรอด ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายสมอาจ แก้วคุด ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์
นายก อบต.ไผ่ล้อม สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ชุด จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้ทำงานบุวม ขาเหล็ก
มีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๔๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานสำนักงานของทางราชการ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นโอนงบประมาณไป
ตั้งรายการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โอนเพิ่ม/โอนตั้งรายการใหม่	โอนลดจาก
๑	โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะ ทำงานเหล็ก ๔ ชุด งบประมาณ ๔,๙๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ชุด จำนวน ๑ ตัว	โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวนเงิน ๒๓๕,๑๘๒.๕๐ บาท โอนลด ครั้งนี้ จำนวนเงิน ๔,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๓๐,๒๘๒.๕๐ บาท
๒	โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว	โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวนเงิน ๒๓๐,๒๘๒.๕๐ โอนลดครั้ง นี้ จำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๒๕,๗๘๒.๕๐ บาท

นายบุญทรง สุทินทา
(ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น

นายฉนวน มีรอด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โอนตั้งรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ชุด งบประมาณ ๔,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ชุด จำนวน ๑ ตัว

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลาغي	๑	เสียง (นางพิภรณ์ คงเกตุ)
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โอนตั้งรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้ทำงานบุนวม ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว

	เห็นชอบ	๕	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ลากิจ	๑	เสียง (นางพิภรณ์ คงเกต)
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)
นายฉวย มีรอด (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)	๔.๓ เรื่อง การพิจารณาสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด		
นายบุญทรง สุกันทา ปลัด อบต.ไผ่ล้อม	ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้น กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒๒ ของ ระเบียบฯ ในการสอดส่อง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของ รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยที่กรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการรายจังหวัด อำเภอลับแลจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ ประธานสภา อบต. จัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จำนวน ๑ คน แล้วแจ้ง รายชื่อไปยังอำเภอลับแลเพื่อไปคัดเลือกผู้แทนของอำเภอลับแลในการประชุมวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอลับแล ชั้น ๒ จึงขอเชิญ สมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอผู้แทน จำนวน ๑ คน		
นางมนสิชา อุไรวรรณ	ขอเสนอ นายฉวย มีรอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นผู้แทนใน การเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ของอำเภอลับแล		
ที่ประชุม	เห็นชอบ		
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ		
นายสมอาจ แก้วคต (นายก อบต.ไผ่ล้อม)	-ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมทุกท่านที่ได้ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)และการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
นางสาวภริณ กมลพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	รายงานความคืบหน้าของโครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคา กลาง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้		
นายบุญทรง สุกันทา (ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)	- รายงานยอดงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ยอด ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) งบประมาณการ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มียอดรับจริง ประมาณ ๘,๗๑๙,๑๘๐.๔๖ ล้านบาทยอดจ่ายจริงประมาณ ๖,๑๘๒,๖๒๓.๕๕ ล้านบาท		

นายบุญธรรม ชมโลก
(ผญบ.หมู่ ๔)

ขอฝาก ส.อบต.หมู่ ๕ ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาเยียบ เกิดพุล
ว่าได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่ได้บรรจุไว้ขอให้เสนอในเวทีการ
ประชาคมแผน หรือเพิ่มเติมแผนในโอกาสต่อไป

นายประสิทธิ์ เพ็งนุ่ม
(ผญบ.หมู่ ๕)

การจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขอให้พิจารณาจัดลำดับก่อนหลัง โดยขอให้
เรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งในเวทีการประชาคมหมู่ ๕ โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมบริเวณคลองตาจ้อย เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

นายบุญทรง สุกันทา
(ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)

ในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอฝากผู้นำท้องที่ และ ส.อบต.
ประจำหมู่ ได้มีส่วนร่วม ในเวทีการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง พร้อมทั้งขอให้
จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นมติของที่ประชุมประชาคม ก่อนที่จะเสนอข้อมูลให้
อบต.ทราบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายฉลวย มีรอด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องใดอีกหรือไม่ หาก
ไม่มี เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วครับ ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
นี้ได้ดำเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายก ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในวันนี้ดำเนินไปด้วยดี ณ โอกาสนี้กระผมขอปิดการ
ประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญทรง สุกันทา)
เลขานุการสภา อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประติ พิมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางมนสิชา อุไรวรรณ)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประกิจ บุญมา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายฉลวย มีรอด)
ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม